



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 23-11-2014

**Chúa nhật 34 Thường niên  
Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ**

**Vì xưa ta đói**

**LỜI CHÚA: Mt 25, 31-46**

*Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.*

*Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”.*

*Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?” Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.*

(xem tiếp trang 2)

## Roma: Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ

WHĐ (19.11.2014) – Trong bối cảnh Giáo hội đang suy tư về gia đình và các vấn đề của gia đình cũng như Đại hội Thế giới các Gia đình sẽ diễn ra vào năm sau tại Philadelphia, Bộ Giáo lý Đức tin phối hợp với các Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, Đối thoại liên tôn và Cố võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đã tổ chức cuộc Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ tại Roma trong ba ngày (17 đến 19-11-2014).

Tham dự Hội thảo có 365 đại biểu đến từ 23 quốc gia, thuộc các Giáo hội Kitô và các tôn giáo như Do Thái giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo, Lão giáo, Jaina và đạo Sikh.

Trong diễn văn khai mạc, Đức hồng y Gerhard Müller, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin chào mừng Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị tham dự Hội thảo, đồng thời giới thiệu trong tâm của cuộc Hội thảo: “Khám phá sự phong phú, tốt lành, là ơn Chúa ban,



mở ra đón nhận sự sống, là con đường dẫn đến Thiên Chúa của sự khác biệt về giới tính”.

Nhân dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các đại biểu tham dự cuộc Hội thảo, qua đó ngài đề nghị đưa suy tư về tính bổ túc giữa Nam và Nữ vào thực tế đời sống hôn nhân và gia đình:

“Tính bổ túc giữa Nam và Nữ là cơ sở của hôn nhân và gia đình, nơi chúng ta được dạy cho biết trân trọng những quà tặng được trao cho mình và người khác, đồng thời là nơi chúng

(xem tiếp trang 4)

## Kỷ niệm năm mươi năm Sắc lệnh về Hiệp nhất *Unitatis Redintegratio*

WHĐ (20.11.2014) – Ngày 21-11-1964 các nghị phụ Công đồng Vatican II đã thông qua Sắc lệnh về Hiệp nhất *Unitatis Redintegratio* (Tái lập sự Hiệp nhất) với 2.137 phiếu thuận và 11 phiếu chống. Sắc lệnh này khơi mào cuộc đối thoại giữa Giáo hội Công giáo và các hệ phái Kitô khác. Nhân dịp này, Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu tổ chức một lễ kỷ niệm bắt đầu vào giờ kinh Chiều ngày Thứ Năm 20-11 tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại Thành, với sự tham dự của đại diện các hệ phái Kitô giáo khác có mặt tại Roma.

Tất cả dâng lời tạ ơn vì những hoa quả đã đạt được trên con đường đại kết và cầu xin Thiên Chúa tiếp tục nâng đỡ tiến trình này. Ngày hôm sau, tại trường Đại học Grégoriano, các nhà thần học của tất cả các hệ phái Kitô sẽ trao đổi nhận định về Sắc lệnh *Unitatis Redintegratio* và

thảo luận về những thách đố và những viễn ảnh của cuộc đối thoại, dưới sự chủ trì của ông Giovanni Maria Vian, tổng biên tập nhật báo *L'Osservatore Romano*. Trong số các diễn giả, có Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Hiệp nhất các Kitô hữu và Đức giám mục Irenej Backa, Toà Thượng phụ Chính thống Serbia.

Lễ kỷ niệm sẽ bế mạc khoá họp toàn thể của Hội đồng Toà Thánh bàn về các nguyên tắc và những kỳ vọng của công cuộc đối thoại đại kết, vì việc cần thiết là phải xét xem Sắc lệnh của Công đồng còn có thể đem lại điều gì để truyền cảm hứng cho sự dẫn thân của Giáo hội Công giáo trong một thế giới đại kết đang thay đổi. ■

(VIS)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyên rửa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các người đã không cho ăn; Ta khát, các người đã không cho uống; Ta là khách lạ, các người đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các người đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các người đã chẳng thăm nom”.*

*Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các người: mỗi lần các người không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các người đã không làm cho chính Ta vậy”.*

*Thế là họ sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.*

### SUY NIỆM

Têrêsa Calcutta là người mê và sống đoạn Tin Mừng này. Bà bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới mắt bà, đó không chỉ là những người đáng thương, mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau. Vì yêu Ngài, nên bà yêu con người mãnh liệt hơn. “Tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người, dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa.”

Đoạn Tin Mừng này được chọn đọc vào Chúa Nhật hôm nay, vì ở đây Chúa Giêsu được mô tả như một vị Vua, có thiên sứ theo hầu, ngồi trên ngai vinh hiển. Ngài là Thẩm phán xét xử muôn dân, tách biệt kẻ lành người dữ, thưởng phạt công minh. Nhưng phán quyết của Ngài làm ai nấy kinh ngạc. Người ta được chúc phúc hay bị nguyên rửa dựa trên những việc họ đã làm hay không làm cho Ngài, mà họ không hề hay biết. Vua Giêsu chẳng ở đâu xa, chẳng ở cung vàng điện ngọc. Ngài ở trong những người cùng khổ. Vua Giêsu đồng hoá mình với những người đói

(xem tiếp trang 3)

## Kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha: “Đừng cất ơn Chúa vào nơi an toàn”



WHĐ (17.11.2014) – “Chúa Giêsu không bảo chúng ta để ơn Chúa vào nơi an toàn... Ngài muốn chúng ta dùng ơn ấy để sinh ích lợi cho người khác”. Đó là lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc Kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 16-11 với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.

Giải thích bài Phúc Âm Chúa nhật về dụ ngôn các nén bạc, Đức Thánh Cha nói: “Chúa Giêsu là Ông chủ, chúng ta là các đầy tớ, và tài năng là gia sản Chúa ban cho chúng ta. Gia sản đó là gì? Là Lời Chúa, là Thánh Thể, là đức tin vào Chúa Cha trên trời, vào sự tha thứ của Người... Người trao phó cho chúng ta gia sản ấy! Nhưng không phải để chúng ta gìn giữ mà chúng ta được mời gọi làm cho gia sản ấy phát triển thêm lên”.

Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Chúng ta đã làm gì với những ơn ấy? Chúng ta đã làm cho đức tin ‘lan truyền’ đến những ai? Chúng ta đã khích lệ bao nhiêu người với niềm cậy trông của chúng ta? Chúng ta đã chia sẻ lòng yêu mến ra sao với người thân cận của chúng ta?” Mọi lúc và mọi nơi, ‘cả những nơi xa xôi nhất và không đến được’, cũng có thể là nơi mà chúng ta phải làm cho những nén bạc của chúng ta sinh lời”.

Dụ ngôn này “khuyến khích chúng ta không được che giấu niềm tin của chúng ta và việc chúng ta thuộc về Chúa Kitô, không được chôn vùi Lời Chúa, nhưng phải làm cho Lời Chúa đi vào cuộc sống của chúng ta, trong các mối tương quan của chúng ta, trong những hoàn cảnh cụ thể. Chúng ta Kitô giáo của chúng ta phải đi đến với người khác, phải phát triển và đem hoa kết trái”.

Đức Thánh Cha mời mọi người đọc lại và suy gẫm đoạn Phúc Âm của ngày Chúa nhật (Mt 25, 14-30). “Những tài năng, của cải, điều thiện hảo thiêng liêng, mọi điều tốt đẹp Chúa ban cho tôi: tôi đã làm cho

chúng sinh lợi ở nơi tha nhân như thế nào? Hay tôi chỉ đơn giản đem cất vào nơi an toàn?”

“Thiên Chúa biết rõ từng người chúng ta, và ban cho mỗi người ơn thích hợp. Mặc dù không phải tất cả chúng ta đều nhận được những ơn như nhau, nhưng điểm chung là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa tin tưởng. Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, Thiên Chúa hy vọng nơi chúng ta! Chúng ta đừng để cho Thiên Chúa phải thất vọng, đừng để cho nỗi sợ hãi đánh lừa chúng ta. Nhưng phải tin thác vào Thiên Chúa, là Đấng cũng tin tưởng chúng ta”.

Cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương và cầu nguyện với Đức Mẹ: “Mẹ Maria đã thể hiện thái độ này một cách đẹp nhất và đầy đủ nhất. Mẹ đã hân hoan đón nhận món quà tuyệt hảo nhất là Chúa Giêsu, và trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại với con tim quảng đại. Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở nên ‘người đầy tớ tốt lành và trung tín’, để cũng được hưởng niềm vui mừng của Chúa chúng ta”. ■

## Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình tại Philadelphia



WHĐ (17.11.2014) – Hôm nay thứ Hai 17-11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã xác nhận ngài sẽ tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình ở Philadelphia vào năm tới.

Ngài nói: “Tôi xin xác nhận rằng, nếu Chúa muốn, tôi sẽ đi Philadelphia vào tháng Chín năm 2015 để tham dự Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho sứ vụ phục vụ Giáo hội của tôi. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em và chúc lành cho anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều”.

(xem tiếp trang 3)

## “Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo”: không thể chấp nhận bạo lực nhân danh tôn giáo

WHD (14.11.2014) – Diễn ra tại Vatican từ ngày 11 đến 13 tháng Mười Một 2014, Hội thảo chuyên đề lần thứ ba của “Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo” đã công bố sứ điệp kết thúc, đồng thanh lên án bạo lực nhân danh tôn giáo. Hội thảo có chủ đề “Cộng tác với nhau để phục vụ người khác”, đặc biệt là phục vụ người trẻ, đối thoại liên tôn và phục vụ xã hội.



Hôm thứ Tư 12-11, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các phái đoàn tham dự Hội thảo, trước buổi tiếp kiến chung. Ngài chào mừng các tham dự viên và “khuyến khích họ kiên trì đi theo con đường đối thoại” giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Đức Thánh Cha vui mừng “ghi nhận sự dẫn thân chung của họ” để “phục vụ xã hội cách vị tha và không vụ lợi”.

“Các đại biểu đã đồng thanh lên án những hành động khủng bố, áp bức, bạo lực đối với người dân vô tội, bức hại, xúc phạm những nơi thánh và phá hủy di sản văn hóa”. Họ cũng bày tỏ sự “hài lòng về cuộc gặp gỡ rất hiệu quả này”.

Và các đại biểu nói thêm: “Không bao giờ chấp nhận sử dụng tôn giáo để biện minh cho những hành động ấy hoặc lẫn lộn những hành động ấy với tôn giáo”.

Đó là điểm đầu tiên của một sứ điệp gồm bốn điểm và diễn ra trong bối cảnh đang có “những căng thẳng nghiêm trọng và xung đột trên thế giới”.

### **Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự ...**

Đức Thánh Cha cho biết quyết định trên đây của ngài trong diễn văn khai mạc cuộc Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ sung giữa Nam và Nữ. Hội thảo chuyên đề này diễn ra tại Roma trong ba ngày (17 đến 19-11-2014), do Bộ Giáo lý Đức tin phối hợp với các Ủy ban Tòa Thánh về Gia đình, Đối thoại liên tôn và Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu tổ chức.

Đại hội Thế giới các Gia đình diễn ra từ 22 đến 25 tháng Chín 2015 tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, với chủ đề “*Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào*”. ■

Về vấn đề giáo dục giới trẻ (điểm thứ hai), ở gia đình, trường học, ở nhà thờ hay đền thờ Hồi giáo, “điều hết sức quan trọng là thăng tiến một bản sắc phong phú xây dựng lòng tôn trọng người khác”. Để thực hiện điều đó, Diễn đàn nhấn mạnh rằng chương trình học và sách giáo khoa phải mô tả “một hình ảnh khách quan và kính trọng về người khác”.

Diễn đàn cũng mong muốn có một “nền văn hóa đối thoại liên tôn để đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau” (điểm thứ ba). Diễn đàn cho rằng cần phải có nền văn hoá ấy để vượt qua “những thành kiến, xuyên tạc, nghi ngờ và những suy diễn không phù hợp” làm phương hại “các mối quan hệ hoà bình mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm”.

Diễn đàn còn khẳng định: đối thoại “phải dẫn đến hành động” (điểm thứ tư) và “nhất là trong giới trẻ”. Vì thế, Diễn đàn khuyến khích các Kitô hữu và người Hồi giáo “gia tăng nhiều cơ hội gặp gỡ và hợp tác trong các dự án vì lợi ích chung”.

Đoàn đại biểu Công giáo gồm 12 thành viên thuộc 12 quốc gia khác nhau, do Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, Đức hồng y Jean-Louis Tauran, dẫn đầu.

Hoàng thân Ghazi bin Muhammad của Jordan không thể tham dự Hội thảo, nhưng đã gửi một sứ điệp và một phái đoàn Hồi giáo gồm 12 người thuộc 12 quốc gia do giáo sư Seyyed Hossein Nas của Đại học George Washington dẫn đầu.

Hội thảo chuyên đề của Diễn đàn Công giáo-Hồi giáo được tổ chức ba năm một lần. Hội thảo lần thứ nhất đã diễn ra tại Roma hồi tháng 11/2008, hội thảo lần thứ hai đã diễn ra tại Al-Maghtas, phía nam thủ đô Amman của Jordan vào tháng 11/2011. ■

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

khát, khách lạ, trần trụi, đau yếu hay ở tù mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày.

Ngài ẩn mình hay đứng hơn Ngài tỏ mình qua con người, qua những người hèn kém đáng thương nhất. Chúa vinh quang không ngại nhận họ là anh em. Ngài không khoác tấm áo lông lấy kiêu sa để dễ gần gũi với nỗi đau của người yếu thế. Như thế chúng ta không phải tìm Chúa ở nơi xa xôi. Ngài không chỉ ở trong nhà thờ, trong bí tích. Ngài còn ở nơi những người đang cần chúng ta. Mỗi người khốn cùng đều là một bí tích, nơi chúng ta có thể thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu. Có những lần Chúa đi ngang qua đời ta như vị vua giả trang làm người hành khất. Ngày phán xét, chúng ta không được giả vờ ngạc nhiên khi nghe biết mình đã để Ngài đi qua tay trắng. “Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu.” Tội lớn nhất là tội thiếu sót: không làm điều phải làm.

Hôm nay Vua Giêsu vẫn ngửa tay xin ta giúp các anh em bé mọn nhất của Ngài. Những người mù chữ, những trẻ em đường phố, những người bị suy sụp tinh thần, cần được yêu thương, những người không tìm được cho đời mình một chỗ trọ, những người tự nhốt mình trong tù ngục đam mê, những người trần trụi vì phải sống nhờ thân xác. Phải làm một việc gì đó cụ thể để Nước Chúa lớn lên trong thế giới này. Phải xây dựng một điều tốt đẹp nào đó để Vua Giêsu thật sự là Vua Vũ Trụ, vũ trụ bên ngoài và vũ trụ trong lòng con người.

### **CẦU NGUYỆN**

Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ,  
nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,  
nếu Chúa là vua của hơn bảy trăm ngàn nữ tu,  
nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo,  
thì thế giới này sẽ đổi khác,  
Hội Thánh sẽ đổi khác.

Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ.  
Nếu khối bột chẳng được dậy lên,  
thì là vì men đã mất phẩm chất.  
Chúng con phải chịu trách nhiệm về sự dũ trên địa cầu:  
có nhiều sự dũ do chính chúng con gây ra.

(xem tiếp trang 4)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến, nhưng lại không chịu xây dựng Nước ấy trên trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ, chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa, giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ, nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa, dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm.

Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con, và không cho chúng con được yên ổn. Ước gì một tỉ người công giáo chịu để Chúa chi phối đời mình và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến. Như thế vũ trụ này trở thành vũ trụ của Thiên Chúa. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

### **Roma:** **Hội thảo Liên tôn Quốc tế...**

ta bắt đầu học cách sống chung. Đa số chúng ta, gia đình còn chủ yếu là nơi chúng ta bắt đầu được hít thở các giá trị và lý tưởng, cũng như thực hiện khả năng nhân đức và bác ái. Đồng thời, như chúng ta biết, gia đình còn là nơi diễn ra sự giằng co giữa tính vị kỷ và lòng vị tha, giữa lý trí và tính đam mê, giữa khao khát nhất thời và những mục tiêu lâu dài. Tuy nhiên gia đình cũng mang lại môi trường nhằm giải quyết những giằng co đó”.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo, ông Jonathan Sacks, nguyên Rabbi Trưởng Do Thái giáo tại Vương quốc Anh và Khối Thịnh vượng chung, cho biết tại Anh sắp chạm đến tỉ lệ hơn 50% trẻ em sinh ra ngoài hôn nhân. Ông cũng cảnh báo hình thức mới của cảnh nghèo khổ, đó là tình trạng gia đình với cha/mẹ đơn thân và phụ nữ sẽ phải một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, vì họ đứng đầu 92% tổng số gia đình. Ông cho biết sẽ có đến 1 triệu trẻ em lớn lên không biết mặt cha mình, đồng thời xã hội sẽ phải chứng kiến tình trạng phân hóa giữa các trẻ lớn lên không cha/không mẹ và các trẻ có cha mẹ đầy đủ. Ông gọi 1 triệu trẻ em này (tại Anh) là nạn nhân của tình trạng phớt lờ việc kết hôn ngày càng lan rộng.

## Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ người tự kỷ



WHĐ (20.11.2014) – Ngày thứ bảy 22-11, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ hàng trăm người mắc chứng tự kỷ và gia đình của họ. Ngài muốn gióng lên tiếng nói về vấn đề của các gia đình này, đặc biệt về việc họ bị xã hội xa lánh, và cảm ơn họ.

Cuộc gặp gỡ sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của Hội nghị thế giới về chứng tự kỷ do Toà Thánh Vatican tổ chức.

Các nhà khoa học, các bác sĩ và gia đình của những người mắc chứng tự kỷ sẽ thảo luận về những khám phá

mới nhất đối với chứng rối loạn này và sẽ trao đổi kinh nghiệm làm sao đến với những người mắc chứng tự kỷ một cách tốt nhất.

Giáo sư tâm thần học Stefano Vicari thuộc bệnh viện “Hài nhi Giêsu” ở Roma cho biết: “Chúng tôi tin rằng phương pháp điều trị hiệu quả nhất mang tính lâu dài: mỗi tuần hơn 20 giờ. Đó là một kỳ công đáng kể, và chủ yếu phải có sự tham gia của cha mẹ”.

Cứ 100 trẻ em sinh ra có một em mắc chứng tự kỷ, nhưng người ta không nhận ra các triệu chứng tự kỷ trước khi trẻ được 18 tháng tuổi. Chẩn đoán sớm có thể giúp điều trị một số biểu hiện của chứng rối loạn này.

Giáo sư nói thêm: “Một trong những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cho cha mẹ là đứa trẻ không nói được. Hơn nữa, trẻ cũng không giao tiếp được qua cử chỉ”.

Đó là những đứa trẻ không nói được, không ra hiệu được, khó giao tiếp với người khác. Nhưng dù sao chúng vẫn là những con người. Vì thế Toà Thánh muốn nâng cao nhận thức về tình trạng của các gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ, bởi vì những người tự kỷ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình.

Giáo sư Stefano Vicari nói: “Gia đình của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ là một gia đình có nguy cơ cao. Nhiều gia đình có con mắc chứng tự kỷ đã đổ vỡ, trước hết là vì gánh nặng của việc gặp phải một khuyết tật như thế, vốn làm lung lay nền tảng của cuộc sống gia đình”.

Người cha của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ cho biết: “Thật bất ngờ, sau rất nhiều nỗ lực với đứa con trai yêu quý, vợ chồng tôi bỗng nhận được một món quà quý giá. Đột nhiên, đứa con 7 tuổi của chúng tôi chạy đến và nói: Con yêu bố mẹ nhiều lắm, con yêu bố mẹ”.

Nhiều ca sĩ Italia cũng sẽ tham dự buổi gặp gỡ này cùng với Đức Thánh Cha. Các ca sĩ này muốn giúp đỡ các bệnh nhân nhỏ bé nhất thoát khỏi sự cô lập, và chỉ cho những em này thấy rằng xã hội vẫn cần đến chúng.

*(Theo Rome Reports)*

Về phần mình, nữ tu Prudence Allen thuộc văn phòng Tuyên úy trường Đại học Lancaster, người vừa được bổ nhiệm vào Ủy ban Thần học Quốc tế, đã lưu ý về tính chất nguy hại của ý thức hệ tính dục (giảm lược nhân vị con người vào hoạt động tình dục) và ý thức hệ giới tính (chủ trương có nhiều loại kết hợp khác nhau, không chỉ kết hợp giữa nam và nữ) và kêu gọi cần phải đi sâu vào căn tính của tính dục và giới tính.

Cũng tại cuộc Hội thảo này, Đức Tổng giám mục Laffitte, Tổng thư ký Hội đồng Toà Thánh về Gia đình, đã mời gọi mọi người suy tư về giáo huấn của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II về gia đình, và ngài kết luận: vấn đề bất khả phân ly của hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của một tình yêu không hề hối tiếc, đó là sự tự hiến của Đức Kitô cho tất cả mọi người. Đó là một thực tại độc nhất, như sự độc nhất của người nam và người nữ tự hiến cho nhau trong bí tích hôn nhân.

Chiều 19-11, Hội thảo Liên tôn Quốc tế về tính bổ túc giữa Nam và Nữ sẽ kết thúc tại Roma, sau ba ngày làm việc. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam**  
**tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org),**  
**phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org)**  
**theo dạng pdf**